

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัด  
เชียงใหม่

ผู้เขียน นายมานิต ศิริมหาราช

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ :

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย จุลาสัย	ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.สังคม สุวรรณรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ศรีบุญเรือง	กรรมการ

#### บทคัดย่อ

รายงานการค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อ  
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หมายถึง เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน อันประกอบด้วย ประเทศไทย (ภาคเหนือ) พม่า,  
ลาว และจีนตอนใต้ (ยูนนาน) ซึ่งความร่วมมือนี้คาดว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในปี พ.ศ.  
2543 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ และ  
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรม โดยที่ในกรณีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้เป็นการวิเคราะห์ที่  
เกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรม, ระยะเวลาพำนักในโรงแรมเฉลี่ย, ค่าใช้จ่ายที่พักโรงแรมเฉลี่ย,  
รายได้จากค่าที่พักและอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ส่วนการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ได้ทำการ  
วิเคราะห์เกี่ยวกับ ค่าจ้างแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

การศึกษาพบว่า สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบในด้านบวกทั้งต่อรายได้ และ  
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์จากข้อมูลทฤษฎีพบว่าการเปลี่ยนแปลงของทุกปัจจัยที่มี  
ผลกระทบต่อรายได้จะมีแนวโน้มที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 พบว่า

มานิต ศิริมหาราช. 2539. “ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of  
the Economic Quadrangle on Hotel Industry in Chiang Mai Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

จำนวนนักท่องเที่ยวที่พักรวมทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นถึง 1,544,444 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 66,218 คน และชาวต่างประเทศ

1,478,163 คน ระยะเวลาพำนักรเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 3.0 วัน เป็น 3.85 วัน ค่าใช้จ่ายที่พักรวมเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเพิ่ม 831.63 บาทต่อคนต่อวัน และของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น 254.47 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทั้งสามประการดังกล่าว จึงมีผลทำให้รายได้จากค่าที่พักของโรงแรมเพิ่มมากขึ้นทั้งสิ้น 16,662.118 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 5,258,995 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 11,403.123 ล้านบาท นอกจากนี้ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยก็มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2544 จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5.22 ในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 7.07 ปี พ.ศ. 2546 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5.11 ปี พ.ศ. 2547 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 3.24 และในปี พ.ศ. 2548 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.47 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงแรมนั้นจากการศึกษาพบว่า ค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง ส่วนประสิทธิภาพของแรงงานจะลดลงซึ่งมีผลทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแรงงานนั้นมากขึ้น

เมื่อมองภาพรวมจากการศึกษานี้ พบว่าการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือของประเทศไทย ผลกระทบนี้จึงน่าจะมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

มานิต ศิริมหาราช. 2539. “ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the Economic Quadrangle on Hotel Industry in Chiang Mai Province.” วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.